

Số: 1453 / BVĐKT-KHHTH  
Về việc điều trị bệnh Viêm gan virus C  
tại bệnh viện đa khoa tỉnh.

Cao Bằng, ngày 12 tháng 9 năm 2020

Kính gửi: Sở Y tế Cao Bằng.

Thực hiện công văn số 3509/SYT-NV ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng về việc trả lời ý kiến phản ánh, kiến nghị của công dân về việc cung ứng thuốc điều trị Viêm gan C;

Theo đó Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng xin trả lời về việc triển khai điều trị bệnh viêm gan virus C tại bệnh viện như sau:

Căn cứ Quyết định 5012/QĐ-BYT ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Bộ Y tế quyết định Về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh Viêm gan vi rút C, để thực hiện được viêm gan C cần thực hiện các xét nghiệm:

- Anti-HCV: là xét nghiệm dùng để sàng lọc nhiễm HCV, nhất là ở những người có nguy cơ cao (tiêm chích ma túy, tiền sử truyền máu, quan hệ tình dục không an toàn, quan hệ đồng tính nam, lọc máu chu kỳ, xăm trổ, ghép tạng, trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HCV)...

- HCV RNA: là xét nghiệm để xác định người bệnh đang nhiễm HCV. Tất cả người có anti-HCV dương tính cần được làm xét nghiệm HCV RNA.

- Xác định kiểu gen (genotype) của HCV: giúp lựa chọn phác đồ phù hợp và tiên lượng đáp ứng điều trị.

- Đánh giá xơ hóa gan đối với viêm gan vi rút C mạn giúp xác định giai đoạn xơ hóa gan. Các phương pháp đánh giá xơ hóa gan bao gồm: sinh thiết gan và các phương pháp đánh giá không xâm nhập như: chỉ số APRI, FIB-4, Fibroscan, ARFI, Fibro test...

Đối chiếu với phác đồ điều trị của Bộ Y tế, so sánh với xét nghiệm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh chỉ làm được xét nghiệm Anti-HCV, ngoài ra xét nghiệm mang tính chẩn đoán theo dõi và điều trị bệnh viện chưa đủ năng lực để thực hiện.

Căn cứ số lượng bệnh nhân viêm gan vi rút chuyển tuyến trên điều trị ngày càng nhiều, để giảm phiền hà cho người bệnh, cuối năm 2019, bệnh viện đã tiến hành ký hợp đồng với bệnh viện Bạch Mai thực hiện các xét nghiệm này. Thực hiện các thủ tục pháp lý để thanh toán BHYT, đến tháng tháng 4 năm 2020 bắt đầu triển khai phòng khám ngoại trú cho Viêm gan vi rút (bao gồm cả Viêm gan B và viêm gan C). Tuy nhiên danh mục thuốc BHYT điều trị bệnh viêm gan C hiện nay bệnh viện chưa có do danh mục thuốc hiện nay của bệnh viện sử dụng đã dự trữ đầu thầu từ năm 2018( chưa thực hiện danh mục nên chưa có trong thầu thuốc).

Do mới triển khai điều trị viêm gan vi rút tại bệnh viện nên số lượng thuốc dự trữ chưa được đầy đủ với lý do nêu trên. Bệnh viện đã dự trữ danh mục thuốc sử dụng trong năm 2021.

Trên đây là báo cáo của Bệnh viện đa khoa tỉnh về việc trả lời phản ánh, kiến nghị của công dân về việc cung ứng thuốc Viêm gan C.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTH.

**KT GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**VI THỊ BIẾN**